

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การสรรหาและ เลือกสรร พนักงานจ้าง	การได้พนักงาน จ้างที่มีความ เกี่ยวข้องเป็นเครือ ญาติกับผู้บริหาร หรือพนักงาน ภายในและไม่มี ความสามารถ เพียงพอในการ ปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง	การให้คะแนนของ กรรมการที่อาจ เอื้อให้เครือญาติ ของผู้บริหารหรือ พนักงานได้รับ คะแนนสูงสุดและ ขึ้นบัญชีลำดับที่ ๑	การฝากฝังของ ผู้บริหารหรือ พนักงานต่อ คณะกรรมการ	ให้มีกระบวนการสรรหา และเลือกสรรที่โปร่งใส คัดสรรคนจากประวัติ การทำงาน มีฝีมือและ ความสามารถจริง เป็นไปตาม ประกาศ ก. อบต.จ.นครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๙			<input checked="" type="checkbox"/>					- ให้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้ รับทราบคำสั่ง - ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัคร ให้กับ อบต.อื่น รวมทั้งท้องถิ่น อำเภอต่าง ๆ	ได้คนที่มี ประสิทธิภาพ เข้ามา ปฏิบัติงานโดย ไม่คำนึงถึงว่า เป็นผู้ใดและ สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน กำหนด ตำแหน่ง

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	การประมาณ การและควบคุม การก่อสร้าง	- เจ้าหน้าที่กอง ช่างไม่ได้ติดตาม ราคาอย่าง ละเอียด และ ต่อเนื่องเพราะ ความผันผวนของ ตลาด - ก า ร ใ ม่ มี ผู้อำนวยการกอง ช่างและนายช่าง โยธาประจำทำให้ การประมาณการ และการควบคุม งานอาจเกิดความ ผิดพลาด	- เนื่องจากราคา ตลาดมีการขึ้นลง ตลอดทำให้อาจ เกิดความผิดพลาด ได้ - หากไม่มีการ ดำเนินการเพื่อให้ ได้ผู้มาดำรง ตำแหน่งการ ประมาณการและ การควบคุมงาน อาจเกิดความ ผิดพลาดส่งผลถึง คุณภาพงาน	- ก า ร ใ ม่ ไ ด้ ติ ด ต าม ข อ ง เจ้าหน้าที่อย่าง ละเอียด - การไม่ได้ บุคคลเข้ามา ปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่ง ดังกล่าว ซึ่งเป็น ปัจจัยภายนอก	ให้กองช่างปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และลงไปควบคุมงานให้ เป็นไปตามสัญญาจ้าง และเอกสารต่าง ๆ				<input checked="" type="checkbox"/>				- ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ตรวจสอบราคา ร่วมกับนายช่าง จากภายนอกก่อน ประชุม คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง - ดำเนินการ เพื่อให้ได้ตัวผู้เข้า มาปฏิบัติหน้าที่	- เจ้าหน้าที่ของ กองช่างมี ครบถ้วนตาม แผนอัตรากำลัง และสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ